



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การประมวลผลคะแนนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงลำดับจากผู้ได้รับผลคะแนนการประเมินสมรรถนะสูงสุดลงมาตามลำดับ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา ได้กำหนดเงื่อนไขในการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑.๑ ผู้นั้นได้ขอละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๑.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๑.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดวันเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกาจะจัดจ้าง

๒. หากปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครเลือกสรร หรือคุณสมบัติที่รับสมัครเลือกสรร ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครเลือกสรร ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่สิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๓. หากผู้ผ่านการเลือกสรรหรือผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะมีความประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งประกาศนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลและหลักฐานต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบประกาศนี้

ทั้งนี้ สำหรับผู้ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่จะได้รับการจัดจ้างตามอัตราตำแหน่งว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา จะมีหนังสือแจ้งให้ไปรายงานตัวอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางจิรฐา พลสว่าง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

พนักงานจ้างตามภารกิจ

สังกัด กองคลัง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	น.ส. ศิวลี วรณสุภักดิ์	
๒	๐๐๓	นาย สุรเดช ทองเชื้อ	
๓	๐๐๒	น.ส. แพรวนภา สุวรรณโต	



(นางจิรฐา พลสว่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา